
Ed. 591. Nefndarálit

um frv. til hafnarlaga fyrir Siglufjarðarkaupstað.

F rá sjávarútvegsnefnd.

Xefndin er að niestu sammála um að leggja til, að frv. verði samþykkt með 
litlum breytingum. Þó hefir einn nefndarnianna (SÁÓ) óbundið atkvæði.

Eitt ákvæði í 10. gr. frv. er nýtt í hafnarlögum, en það er heimild til þess að 
leggja aukavörugjald á inn- og útfluttar vörur til tekna fyrir bæjarsjóð. Jafnvel 
þó nefndin líti svo á, að réttara væri að hafa slíkt ákvæði í sérstökum lögum, þá 
þvkir þó, vegna sérstöðu Siglufjarðarkaupstaðar, einkum eftir það tjón, sem ný- 
verið hefir orðið á eignum hæjarsjóðs, rétt að halda þessu ákvæði í 10. gr., en 
liafa það tímabundið.

Óskir um sama tekjustofn til handa bæjarsjóðum  er þegar fram  komin frá 
fleiri bæjarfélögum og veitt Vestmannaeyjakaupstað á fjárlagaþinginu 1933.

Það er öllum vitanlegt, að bæjarsjóðir eru mjög tekjuþurfar og útlit fyrir, 
að enn sverfi fastar að á næstu árum.

Nefndin, eða meiri hl. hennar, leggur til, að frv. verði samþ. með þessari

Við 10. gr. Fvrir „Heimilt er bæ jarstjórn  Siglufjarðar . . . útgjöldum  bæjar- 
sjóðs“ kem ur: Þangað til öðruvisi kann að verða ákveðið með almennum lög- 
um, skal bæ jarstjórn  Siglufjarðar lieim ilt að ákveða hækkun á núverandi vöru- 
gjaldi um allt að 100% og jafnfram t að sú hækkun gangi til nauðsynlegra út- 
gjalda bæjarsjóðs.
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